



ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจัดทำกระบวนการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามรายละเอียด ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลำดับที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
๑	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา</p> <p>(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>(๒) ขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>(๓) คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>(๔) กำหนดแบบฟอร์มการสมัครและการเสนอชื่อ</p> <p>(๕) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. เป็นต้นไป	ห้องประชุม ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ
๒	<p>ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อ</p> <p>(๑) ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</p>	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑	บอร์ดประชาสัมพันธ์และ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
๓	<p>การรับสมัครและการเสนอชื่อ</p> <p>(๑) กำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร</p> <p>(๒) เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเอกสารประกอบของผู้ถูกเสนอรายชื่อ</p>	วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)	ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล อาคาร ๓๖ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ

ลำดับที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
๔	การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารต่างๆ	วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป	ห้องประชุม ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ
๕	ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น	วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑	บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ
๖	การพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๖	วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุม ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ
๗	คณะกรรมการสรรหาจัดทำข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ ความเหมาะสมอื่นๆและเหตุผลประกอบความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย	วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑	ห้องประชุม ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๖ มีดังนี้

๑. การได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กระทำได้ ๒ วิธี ดังนี้

๑.๑ การเสนอชื่อ โดยกรรมการสรรหาสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านมีสิทธิเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน ๑๔ ราย โดยต้องระบุความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละรายชื่อ

๑.๒ การสมัครด้วยตนเอง โดยระบุความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่สมัคร

๒. ขั้นตอนการสรรหา

๒.๑ คณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๒.๒ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้านตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. ขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้ง

๓.๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร พร้อมประวัติ ผลงาน ความเหมาะสมอื่นๆ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านตามจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

๓.๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖